
ซีอีโอหัวเวย: เราพรอมตานทานการโจมตีระลอกใหม

จากสหรัฐฯ ในปีนี้

กรุงเทพฯ/27 มกราคม 2563 – ผูกอตัง้และประธานกรรมการบริหารของหัวเวย มร. เหริน เจิง้เฟย แสดงความ

มัน่ใจวาบริษทัจะสามารถฝาฟันอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดจากการกีดกันเพิ่มเติ่มจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในอนาคต “ดวย

ประสบการณและบทเรียนที่เราไดรับจากปีที่แลว เรามัน่ใจวาจะตานทานการโจมตีของอเมริกาในปีน้ีไดอีกครัง้” ซีอี

โอของหัวเวยกลาวกับนักธุรกิจและนักการเมืองชัน้นําจากทัว่โลก ในการประชุม เวิลด อีโคโนมิก ฟอรัม เมื่อเร็ว ๆ

น้ี ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอรแลนด

มร. เหริน ซึ่งไดรวมพูดคุยในเวทีเสวนาเรื่อง “A Future Shaped by a Technology Arms Race” ไดประกาศ

วาการใสชื่อหัวเวยไวในบัญชีดําทางการคาของสหรัฐฯ (Entity List) ไมไดสงผลกระทบอะไรมากนักตอธรุกิจของ

บรษิทั และตองขอบคณุการแบนของสหรฐัฯ ที่ทาํใหบรษิทัไดสรางทมีที่เกงและเขมแขง็ขึ้นกวาเคย พรอมคาดการณ

วารัฐบาลสหรัฐฯ อาจมองหาชองทางใหม ๆ เพื่อขัดขวางการเป็นผูนําดานเทคโนโลยี 5G ของหัวเวย แตบริษทัได

เตรียมการรับมือแผนการโจมตีทุกรูปแบบไวเป็นอยางดี “ปีน้ี สหรัฐฯ อาจจะยกระดับการโจมตีหัวเวยขึ้นไปอีก แต

ผมมองวาเราคงไมไดรับผลกระทบมากเทาใดนัก” มร. เหริน บอกกับผูเขารวมงานในเมืองดาวอส

มร. เหรินเผยวาตนรูมาตัง้แตแรกวาการกาวเขามาในอุตสาหกรรมที่สหรัฐฯ ครองแชมป อยูเป็นเวลานาน เป็นเรื่องที่

ไมปลอดภัยนัก เมื่อ 20 ปีกอน หัวเวยจึงไดทุมเงินทัง้หมดที่เหลืออยูของบริษทั ณ ตอนนัน้ ไปกับการวิจัยและ

พัฒนา เพื่อใหแนใจวาจะมีแผนสํารองมารองรับอยูเสมอหากเกิดเรื่องไมคาดฝันขึ้น “เราใชเงินไปหลายแสนลาน

หยวนเพื่อการเตรียมตัวและตัง้รับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และสิ่งที่เราไดกลับมาจากความทุมเท คือการรอดพนจากการ

โจมตีครัง้แรกของสหรัฐฯ เมื่อปีที่แลว” ผูกอตัง้วัย 75 ปีกลาว

ตัวเลขการเติบโตขึ้นถึง 18 % ของหัวเวยในปี 2562 ที่ผานมา ไดแสดงใหเห็นวาบริษทัไมไดแคอยูรอด หากแต

เติบโตขึ้นอยางตอเน่ืองภายใตสถานการณอันยากลําบาก ปัจจุบันหัวเวยเป็นผูนําดานธุรกิจ 5G ของโลก และเป็น

เพียงบริษทัเดียวในโลกที่ผลิตทัง้โทรศัพทมือถือ สถานีฐาน ไฟเบอรออฟติก ฮารดแวรและซอฟตแวรของCore

Network สําหรับ 5G และยังเป็นบริษทัที่ถือครองสิทธิบัตรของเทคโนโลยี 5G มากเป็นอันดับที่ 1

ถึงรอยละ 20 ของจํานวนสิทธิบัตร 5G ทัง้หมด

ซีอีโอของหัวเวยยังไดเปิดเผยวา แมวาหัวเวยจะถูกแบน บริษทัยังเป็นแฟนตัวยงของแนวทางการบริหารธุรกิจของ

อเมริกา สาเหตุที่หัวเวยประสบความสําเร็จในทุกวันน้ีก็เพราะบริษทัมักเรียนรูการบริหารจัดการมาจากบริษทั

อเมริกัน “บริษทัอเมริกันมีสวนชวยใหเราประสบความสําเร็จ จริง ๆ แลวสหรัฐฯ ควรจะภูมิใจ” มร. เหรินกลาว
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เขายังไดยํ้าวาการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีและไมใชเรื่องที่นากลัว “สหรัฐฯ ควรจะกังวลเรื่องเราและการเติบโต

ของเราในระดับโลกใหน อยลง” มร. เหริน กลาว เพราะในที่สุดแลว เขาเชื่อวาประชากรหลายพันลานคนทัว่โลกจะ

ไดรับประโยชนจากสังคมที่เป่ียมไปดวยความกาวหน าทางเทคโนโลยี


